



### จันทรเกษม แสดงศักยภาพ 76 ปี ปรับหลักสูตรสอดรับสังคมเมือง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ถือเป็นวาระครบรอบ 76 ปี แห่งวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หน่วยงานต่าง ๆ ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ และประกาศจุดยืน ปณิธานของมหาวิทยาลัย ต่อการที่จะมุ่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพ ปรับหลักสูตรสอดแทรกความรู้เพื่อสังคม โดยเน้นจุดยืนเกี่ยวกับผู้สูงอายุและสังคมเมือง ตั้งปณิธานมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



รศ.ดร.สุมาลี ไชยสุกรากุล

ภายในงานจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ และกิจกรรมการแสดงต่างๆ ร่วมฉลองในวันดังกล่าวเพื่อแสดงต่อสาธารณชนที่เข้าไปร่วมงานที่เป็นทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนในชุมชนที่ผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตกับสถาบันแห่งนี้ตลอดมาถึง 76 ปี อาทิ ส่วน นิทรรศการวิชาการ การแข่งขันกระบี่กระบอง งานสัมมนาและเสวนาวิชาการ กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ในโครงการ “สุขภาพดีปีที่ 76” พร้อมให้บริการฝังเข็มฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปจนถึงปีหน้า โครงการเสวนาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย และโครงการประกวดกิจกรรมจิตอาสา “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยสุกรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวเพิ่มเติมว่า หนึ่งในกิจกรรมหลักที่มหาวิทยาลัยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ในฐานะบูรพาจารย์สำคัญ ผู้ประกอบคุณงามความดีและอุทิศชีวิตพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและวงวิชาการของไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิจัยสตรีรุ่นแรก

บุกเบิกงานวิจัยภาคสนาม จนได้รับสมญานามว่า นักสืบภาษา และนักมานุษยวิทยาสตรีคนแรกของไทย โดยกิจกรรม



ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของทุ่งบางเขน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พรณี บัวเล็ก อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย เป็นองค์ปาฐก เนื่องจากที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คือส่วนหนึ่งของทุ่งบางเขน ผู้เข้าฟังในวันนั้นจึงได้รับรู้และได้ย้อนเห็นภาพในอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นรากฐานของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ในเขตรอบๆ มหาวิทยาลัย ดังที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการและวิจัยกับสำนักงานเขตจตุจักร

อธิการบดี กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินมาอย่างยาวนานเป็นเวลา 22 ปี แล้วนั้น คือ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยาม และบุคคลดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พร้อมเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เยาวชนได้ดำเนินรอยตาม นอกจากนี้ ยังมีกรมมอบรางวัล คนดีศรีจันทรเกษม และรางวัลจันทร์เดือนเพ็ญ เป็นรางวัลการเชิดชูเกียรตินักวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในแต่ละรอบปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยได้รับเริ่มปีนี้ในปีแรก

จากอดีต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนารากฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมตลอดหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้น



ในเรื่องของการผลิตครู การปรับหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีความพยายามจะเพิ่มความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและ



ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 3 โดยเฉพาะขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว รวมถึงการผลักดันให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น และก้าวต่อไปที่ มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งพัฒนาคุณภาพ เน้นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่ รวมทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ให้นักศึกษานอกจากมีความรู้แล้วยังสามารถออกไปทำงานและใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะมีการปรับหลักสูตรที่จะเน้นไปทางด้านผู้สูงอายุ และคนเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรม วิทยาศาสตร์การกีฬา สังคมศาสตร์ จะสอดคล้องความรู้ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและสังคมเมือง

ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของราชภัฏในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ได้วางเอาไว้

สำหรับกิจกรรมฉลองวาระ 76 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังมีกิจกรรมต่อเนื่อง คือ โครงการสุขภาพดีปีที่ 76 ประกอบด้วย 1.กิจกรรมบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ในหัวข้อเรื่อง 1.ภาวะการมีบุตรยาก 2.ปวดเข่า หายได้ด้วยแพทย์จีน 3.โรคแทรกซ้อนที่มากับเบาหวาน ในวันที่ 14 กันยายน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 33-801 ชั้น 8 อาคารนวัตกรรม/ 2.งานสัมมนาและเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมนำความรู้ โดย ศ.ดร.นพ.กระแสนะวงศ์ พล.อ.จรัล กุลละวณิช และ ศ.รญาณา บุญกล้า ดำเนินรายการโดย ผศ.วิชัย โสสุวรรณจินดา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ นักเรียน นักศึกษา พร้อมสร้างเครือข่ายการสร้างเสริมคุณธรรมในสถาบันการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 3.การให้บริการฝังเข็มฟรี โดยนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 5 ภายใต้การควบคุม โดยอาจารย์แพทย์จีน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559-31 มีนาคม 2560